

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2024

## NỘI DUNG CHÍNH:

- ❖ Điểm nhấn trong tháng 11
- ❖ Lớp tiếng Hoa
- ❖ Khoa học: Phân loại thực vật
- ❖ KIK – Giờ học STEM
- ❖ Giải thưởng ASMO
- ❖ Halloween
- ❖ CLB Bóng rổ nữ
- ❖ Ngày Nhà giáo 2024

## Điểm nổi bật của tháng 11: Tháng sáng tạo, học tập và vui chơi

Tháng 11 vừa qua thật sự là một tháng đầy ắp những hoạt động thú vị và những trải nghiệm đáng nhớ đối với các học sinh! Tháng này được phủ đầy các sự kiện hấp dẫn, mang lại cả niềm vui lẫn cơ hội học hỏi cho tất cả mọi người.

Chúng tôi bắt đầu tháng với lễ hội Halloween, khơi dậy sự sáng tạo khi các học sinh trang trí cửa lớp với hy vọng giành được danh hiệu "cửa lớp ma quái nhất." Sự sáng tạo trưng bày thật sự truyền cảm hứng, với mỗi cửa lớp kể một câu chuyện ám ảnh riêng biệt. Bên cạnh các trang trí, chúng ta cũng tổ chức một buổi bán bánh để quyên góp từ thiện, một nỗ lực tuyệt vời của tất cả những người tham gia!

Ngày Halloween càng trở nên sôi động hơn khi các em đến lớp trong những bộ trang phục ma quái nhất. Tất cả mọi người đầy năng lượng, thích thú với cơ hội thể hiện tinh thần Halloween của mình.

Tháng này còn có Ngày STEM được mong đợi từ lâu. Các học sinh đã tham gia một hoạt động thử thách, chế tạo một mạch điện sử dụng băng đồng, pin và bóng đèn. Đây là một trải nghiệm học hỏi thú vị, kết hợp giữa khoa học và sự sáng tạo.

Để kết thúc tuần, chúng ta đã đến Rạp phim Gala để xem phim, mang đến cho học sinh cơ hội thư giãn và nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Niềm vui tiếp tục tại Hayya Hayya, nơi các em học sinh vui chơi thỏa thích, nạp lại năng lượng và tận hưởng thời gian tự do xứng đáng.





# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2024

## HỌC SINH TỎA SÁNG TRONG LỚP HỌC TIẾNG TRUNG



Học sinh ở các lớp nâng cao trong môn tiếng Trung đã thể hiện khả năng tự biểu đạt của mình qua việc sử dụng các ký tự Trung Quốc, đánh dấu một thành tựu quan trọng trong hành trình học ngôn ngữ. Với niềm tự hào, các em đã giới thiệu bản thân bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau, bao gồm các thông tin cá nhân như gia đình, thành phố, quốc gia, trường học, sở thích, và thậm chí là nghề nghiệp của cha mẹ. Các em đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về từ vựng và cụm từ thực tế để truyền đạt suy nghĩ và cảm xúc một cách hiệu quả bằng tiếng Quan Thoại. Sáng kiến này không chỉ nâng cao kỹ năng nói của các em mà còn tạo cảm giác thành tựu khi các em vượt qua những thử thách trong việc học các ký tự Trung Quốc.

Học sinh đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về từ vựng và cụm từ thực tế, giúp họ diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc một cách hiệu quả bằng tiếng Quan Thoại. Sáng kiến này không chỉ nâng cao kỹ năng nói của các em mà còn tạo ra cảm giác thành tựu khi các em vượt qua những phức tạp của các ký tự Trung Quốc. Như lời thầy cô giáo nói: "Tôi tự hào về sự tiến bộ này," nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích học sinh suy nghĩ độc lập và sáng tạo trong việc thể hiện ý tưởng của mình bằng một ngôn ngữ thứ hai. Môi trường lớp học tạo ra sự tự tin và sự tham gia, giúp học sinh tự tin tiếp cận những tinh hoa của ngôn ngữ Trung Quốc.





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2024

## Khoa Học: Phân Loại Thực Vật

Lớp 3L có tiết học về phân loại thực vật, tìm hiểu các cách phân loại thực vật, gồm sự khác biệt giữa cây có hoa và không có hoa. Các em tìm hiểu vai trò quan trọng của hoa trong vòng đời thực vật, đặc biệt là trong các quá trình thụ phấn và thụ tinh.

Áp dụng kiến thức này vào cuộc sống, các em thực hành tách hoa loa kèn tươi, cẩn thận tách rời từng bộ phận hoa để nghiên cứu và phân loại. Khi tách nhị, bao phấn, chỉ nhị, cánh hoa, nhụy, bầu nhụy và các bộ phận khác, các em có thể tận mắt chứng kiến từng thành phần của hoa góp phần vào quá trình thụ phấn và hình thành hạt như thế nào. Hoạt động này không chỉ giúp các em gọi tên và xác định các bộ phận khác nhau của hoa mà còn giúp các em hiểu sâu hơn về vai trò của từng bộ phận trong quá trình thụ tinh.



Trải nghiệm hấp dẫn này khuyến khích học sinh áp dụng kiến thức của mình vào thực tế, nâng cao kỹ năng quan sát, phân loại và tư duy phản biện. Phương pháp thực hành giúp khái niệm phân loại thực vật trở nên đáng nhớ và có ý nghĩa hơn, khơi dậy sự tò mò và hứng thú về thế giới tự nhiên. Đây là một số bức ảnh về giờ học thực hành nhiều niềm vui của các em Lớp 3!



## STEM- SÁNG TẠO LÀM MÊ CUNG TỪ ĐĨA GIẤY

Trong một màn trình diễn thú vị về sự sáng tạo và học hỏi, các lớp K1, Prep và K2 Quốc tế đã thực hiện một dự án hấp dẫn trong giờ học STEM. Các em học sinh đã biến những chiếc đĩa giấy đơn giản thành các mê cung, khơi gợi trí tưởng tượng và khuyến khích các kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua hoạt động thực hành.

Dự án bắt đầu với một ý tưởng đơn giản nhưng sáng tạo: biến những chiếc đĩa giấy thông thường thành một mê cung thú vị bằng đĩa giấy, ống hút, kéo và băng dính. Khi mê cung hoàn thành, niềm vui thực sự bắt đầu! Những đứa trẻ háo hức, reo hò điều khiển viên bi xuyên qua mê cung, đầy say mê và tự hào về tác phẩm của mình. Mê cung đĩa giấy không chỉ mang lại trải nghiệm giáo dục mà còn nuôi dưỡng tình yêu học tập và khám phá trong tâm hồn trẻ thơ của các em.





# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2024

## HỌC SINH TỎA SÁNG TẠI VÒNG LOẠI ASMO: CHỜ ĐÓN CUỘC THI QUỐC GIA

Kết quả của vòng loại ASMO (Olympiad Khoa học và Toán học Châu Á) tại địa phương đã được công bố, tôn vinh những tài năng xuất sắc của các học sinh tại Vũng Tàu. Sự kiện bao gồm nhiều môn học, như Toán học, Khoa học và Tiếng Anh, với sự tham gia của các em từ lớp 3 đến lớp 8. Xin chúc mừng các học sinh đạt kết quả cao, giành được các huy chương Vàng, Bạc và Đồng danh giá. Những tài năng trẻ xuất sắc này sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi quốc gia dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2024.

Danh sách đầy đủ các thí sinh thắng cuộc dưới đây phản ánh sự cống hiến và nỗ lực của các em học sinh, nhiều em đã nhận được giải an ủi và chứng chỉ để ghi nhận những cố gắng của mình, góp phần tạo ra một môi trường khuyến khích học tập và phát triển trong học thuật.

Name	Class	Exam subjects	Award
Trần Minh Triết	3G	Tiếng Anh	Đồng
Thammarinth Thammakul	3L	Toán	Khuyến khích
		Khoa học	Chứng nhận
		Tiếng Anh	Đồng
Đỗ Triết Hưng	3L	Toán	Đồng
		Khoa học	Đồng
		Tiếng Anh	Bạc
Trần Huy Tuấn Khanh	4G	Tiếng Anh	Bạc
Đỗ Chí Công	4G	Toán	Khuyến khích
		Tiếng Anh	Chứng nhận
Lê Đức Anh	4G	Toán	Đồng
		Tiếng Anh	Bạc
Trịnh Minh Khiêm	5G	Tiếng Anh	Vàng
Bùi Xuân Phúc	5G	Tiếng Anh	Bạc
Trần Vũ Gia Hân	6G	Toán	Vàng
		Tiếng Anh	Vàng
Dao Max	6G	Toán	Khuyến khích
		Tiếng Anh	Đồng
Bùi Khánh Hưng	6G	Khoa học	Khuyến khích
Bùi Nhật Minh	7G	Toán	Khuyến khích
Nguyễn Hoàng Thủy	8G	Tiếng Anh	Đồng

Các vòng loại ASMO không chỉ tôn vinh sự xuất sắc học thuật của các học sinh mà còn là một nền tảng để nuôi dưỡng tình yêu học hỏi và tinh thần thi đua. Khi các em học sinh chuẩn bị cho sân chơi quốc gia, cộng đồng mong đợi sự thành công tiếp theo của các em trong cuộc thi sắp tới. Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các thí sinh và người chiến thắng! Những nỗ lực và sự cống hiến của các em đã thực sự được đền đáp, và chúng tôi chúc các em may mắn trong cuộc thi ASMO quốc gia.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2024

## CLB Bóng Rổ Nữ

Câu lạc bộ bóng rổ nữ đã trở thành một câu chuyện thành công. Câu lạc bộ hiện có 12 thành viên năng nổ và nhiệt tình, đến từ các lớp IG và lớp 7G, luyện tập mỗi chiều thứ Năm từ 4 giờ đến 4 giờ 50. Các buổi tập được chia thành 3 phần. Đầu tiên, các cô gái luyện tập kỹ năng ném bóng của mình một cách độc lập. Sau đó, tất cả các thành viên trong đội luyện tập nhiều kỹ năng khác nhau như xử lý bóng cùng nhau. 20 phút cuối là cuộc đấu đầy cạnh tranh từ 2 đội. Tại sao các cô gái thích câu lạc bộ? Câu lạc bộ là cơ hội tập thể dục nhiều hơn, thư giãn sau một ngày dài học tập, là giây phút giúp tập trung hơn để tăng khả năng học tập, là thời gian để gắn kết tình bạn. Hy vọng trong tương lai, đội tuyển sẽ có cơ hội đấu giao lưu cùng các trường bên ngoài và cơ sở SIS khác. Nhà trường muốn xây dựng sự nổi tiếng của câu lạc bộ bằng cách giới thiệu một câu lạc bộ khúc côn cầu cho nữ sinh trung học từ lớp 6 đến lớp 8 và thầy Jason, giáo viên quốc tế lớp 4 - cựu thành viên của quốc gia Nam Phi sẽ là huấn luyện viên.







SINGAPORE  
INTERNATIONAL  
SCHOOL  
*Since 1986*

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2024





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2024

## Ngày nhà giáo: khi lòng biết ơn tỏa sáng

Với tinh thần tri ân Ngày Nhà giáo 20 tháng 11, các em học sinh lớp 7G đã cùng nhau tạo ra những tờ báo tường sống động và ý nghĩa. Mỗi bức vẽ, bài thơ và bài viết đều được trau chuốt cẩn thận như một lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo của mình – những người tận tụy đã dìu dắt các em trên hành trình tri thức. Không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, việc làm báo tường còn cho phép các em học sinh thể hiện lòng biết ơn qua từng nét bút và hình ảnh. Ngoài ra, sự nhiệt tình học tập và tinh thần đoàn kết của các em là cách để tôn vinh sự tận tụy của các thầy cô giáo, góp phần tạo nên một lễ kỷ niệm có ý nghĩa và đáng nhớ.





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

# NEWSLETTER

THÁNG 11, 2024



Tháng 11 là một trong những tháng đặc biệt trong năm vì có Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp để học sinh thể hiện lòng kính trọng và tình yêu thương đối với thầy cô giáo của mình. Vì thế, các bé mầm non KIK đã tự tay làm những bông hoa xinh xắn để tặng thầy cô giáo của mình.







SINGAPORE  
INTERNATIONAL  
SCHOOL  
Since 1986

# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU NEWSLETTER

THÁNG 11, 2024



Teacher's  
Day

